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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕67 

วันที่ 25 มีนาคม 2567  เวลา 09.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 
 

๑ นางสายพิน       ภาวด ี ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว 
2 นางสาวญาณิศา  สุขเกษม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว 
3 นางวันเพ็ญ       อาทิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4 นางประนอม   จอกดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5 นายวิจารณ์       ตุละทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6 นายพิสันต์     พรหมวังศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
7 นายประพันธ์     หิรัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8 นายทองล้วน      วงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2           
9 นายทินกร        หิรัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

10 นายสุพจน์        จักรค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11 นายเชาวลิต      ลือเลิศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายทองค า กันธาแดง นายกเทศมนตรีฯ 
2 นายเสถียร  จันทรา รองนายกเทศมนตรี 
3 นายพันธ์   ปันธิมา รองนายกเทศมนตรี 
4 นายพูนศักดิ์  ตุละทา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5 ร.ต.ท.สมศักดิ์  ทองอร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6 นางกันยกร  วิสิทธิ์พานิช ปลัดเทศบาล 
7 นายถวัลย์ศักดิ์  ชวนประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน ชก. รก.หัวหน้าส านักปลัด 
8 นางสาวนงลักษณ์   ศิริวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
9 นายวิทยา  จ าปา ผู้อ านวยการกองช่าง 

10 นางสุพิศ  ทนันไชย ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
11 นายเกียรติอนันต์  ตุละทา นักทรัพยากรบุคคล 
12 นางเนตรทราย โสภา คนงานทั่วไป 
13 นางสาวอพิมนต์  ภาวดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14 นางสาวนราพร  จันทรัตน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายชัชร์           สุเป็ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 
 

นางสาวญาณิศา สุขเกษม 
เลขานุการสภาฯ 

   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.2567  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตราที่ 27 การประชุมสภาเทศบาล
ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา
เท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม            
จ านวน  11 ท่าน ไม่มา 1 ท่าน ได้แก่นายชัชร์  สุเป็ง รองประธานสภาฯ ซึ่งติด
ภารกิจส่วนตัว ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ก่อนที่จะเปิดการประชุมฯ ขอเรียน
เชิญท่านประธานสภา ได้จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์    
พร้อมกัน หลังจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานสภา ได้กล่าวเปิดการประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567 ต่อไป  
 
 

นางสายพิน ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ       
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567 ณ บัดนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสายพิน ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ส าหรับวันนี้ มีวาระการวาระประชุม 5 วาระ ดังนี้ 
    วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
    วาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
    วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
      1.1 ส าหรับวาระที่ 1 นี้ดิฉันขอแจ้งเกี่ยวกับประกาศอ าเภอแม่ริม เรื่อง           
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี    
พ.ศ.2567 ตามที่ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว ได้ยื่นค าร้องต่อ
นายอ าเภอแม่ริม ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นกรณีขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ าปิงพ้ืนที่หมู่ 3  บ้านป่าไผ่  เนื้อที่
ประมาณ 1 – 2 – 00 ไร่ รายนางสาวกาญจนา  ณ  พัทลุง  ตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การโอนงบประมาณรายจ่ายฯ และการ
หารือเกี่ยวกับกิจการงานต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว  นั้น นายอ าเภอ
แม่ริมพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14 พ.ศ.2562  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 หมวด 2 (2) ประกอบกับค าสั่งจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 5947/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เรื่อง มอบอ านาจให้
นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2567 ตั้งแต่
วันที่ 18  มีนาคม 2567 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุม
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สภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว และให้แจ้งสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมดังกล่าวต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม พ.ศ.2567 
     

ระเบียบวาระท่ี ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2567 

นางสาวญาณิศา  สุขเกษม 
เลขานุการสภาฯ 

       จากที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1     
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้ว จึง
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามีท่านใดเห็นว่าควร
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ข้อ 33 รายงานการประชุม
สภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้น อย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุม  ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน
การประชุมนั้น 
        การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิก
สภาท้ องถิ่นที่ มาประชุม  ลาประชุม   และขาดประชุม  ข้อความใด ๆ              
อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุม
สภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 
        ข้อ 34 เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว                 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน      
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง หรือรายงาน        
การประชุมที่ สภาท้องถิ่น ได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยั งไม่ ได้           
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบ
สภาท้องถิ่นให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันที่มีเหตุดังกล่าว
บันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็น ผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรอง
รายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ถ้าไม่รับรองภายในเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว 
 

นางสายพิน ภาวดี 
ประธานสภาฯ 

   เมื่อทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นที่เรียบร้อย มีท่านใด   
เห็นว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ และขอมติในท่ีประชุม 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2554 ข้อ 33 วรรค 2 การแก้ไขถ้อยค าใน
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รายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 ด้วย 
   เห็นชอบ       10  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
   งดออกเสียง    1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
       4.1  การพิจารณาให้ความเห็นกรณีขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ าปิง

พื้นที่หมู่ 3 บ้านป่าไผ่ เนื้อที่ประมาณ 1–2–00ไร่ รายนางสาวกาญจนา ณ 
พัทลุง  ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4.1 การให้ความเห็นกรณีขออนุญาต
ดูดทรายในแม่น้ าปิงพ้ืนที่หมู่ 3  บ้านป่าไผ่  เนื้อที่ประมาณ 1 – 2 – 00 ไร่ 
รายนางสาวกาญจนา   ณ  พัทลุง  ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จากการที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่จะมีการ
ด าเนินการฯดังกล่าว จึงขอให้ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้น าเสนอ
ในที่ประชุมสภาฯ ต่อไปค่ะ 
  

นายพิสันต์  พรหมวังศรี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 

      ตามที่สภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว ได้มีมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
เหมืองแก้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้
แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขออนุญาตดูดทราย          
รายนางสาวกาญจนา ณ พัทลุง ในพ้ืนที่หมู่ที่  3 บ้านป่าไผ่ ต าบลเหมืองแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบผลกระทบจากการประกอบกิจการ   
ดูดทรายดังกล่าว จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในพ้ืนที่เพียงใด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
อนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 หมวด 3  การพิจารณาอนุญาต ข้อ 18 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดุดทรายให้ค านึงถึง (2) ในด้านการ
ปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ       ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  
     และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ทางคณะกรรมการฯได้สรุปผล
กระทบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1. มีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างบริเวณดังกล่าวและประชาชนผู้ที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง 
     2. มีผลกระทบต่อที่สาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านป่าไผ่) เนื่องจากเป็น
เส้นทางท่ีต้องมีการขนทรายออกนอกพ้ืนที่ 
     3. เกิดปัญหาการร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุร าคาญ       
ตามพระบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     4.  มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้รับความเสียหาย เช่น ตลิ่งทรุด พัง 
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      5. ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ แนบท้ายนี้  และขอให้ทางสภาฯได้พิจารณาต่อไป 
  

นายเชาวลิต  ลือเลิศ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

      ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากได้รับแจ้งจากราษฎรที่ปลูกสร้างบ้าน
ใกล้บริเวณดูดทรายดังกล่าว จ านวน 2 หลัง เกรงว่าจะได้รับผลกระทบ  จึงได้
แนะน าให้ท าหนังสือร้องเรียนมายังเทศบาลต่อไป 
  

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
  

ที่ประชุม        ไม่มี 
 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ดิฉันขอมติที่
ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นกรณีขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ าปิงพ้ืนที่หมู่ 
3 บ้านป่าไผ่ เนื้อที่ประมาณ 1–2–00ไร่ รายนางสาวกาญจนา ณ พัทลุง  ตาม
ความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอมติค่ะ 
  

ที่ประชุม        มีมตกิารพิจารณากรณีขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ าปิงพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านป่าไผ่ 
เนื้อที่ประมาณ 1–2–00 ไร่ รายนางสาวกาญจนา ณ พัทลุง  ตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ด้วยเสียง 
     เห็นชอบ        -     เสียง 
     งดออกเสียง    -     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    11   เสียง 
 

      4.2  การขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 1 รายการ  

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ต่อไปเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 1 รายการ 
เนื่องจากได้รับการประสานจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ริมในการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงงบประมาณส าหรับอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ โครงการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนชลประทาน บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 110,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)และโครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนชลประทาน บ้านดอนตัน หมู่ที่  4 
งบประมาณ 152,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ริมจะท า
หนังสือแจ้งมายังเทศบาลต าบลเหมืองแก้วต่อไป  ดังนั้นจึงต้องน าไปพิจารณาใน
การประชุมครั้งถัดไป และก่อนที่จะมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ขอให้
เลขานุการได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
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นางสาวญาณิศา  สุขเกษม 
เลขานุการสภาฯ 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   
 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ส าหรับวาระต่อไปเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 
7.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 38.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ
การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลเหมืองแก้วก าหนด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพ่ิมเติมฉบับที่ 
3/2566 หน้าที่  9  ล าดับที่  1  งบประมาณ   ตั้ งไว้  0 .- บาท โอนเพ่ิม
งบประมาณครั้งนี้ จ านวน 256,600.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
256,600.- บาท ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อไปค่ะ 
  

นายพนัธ์  ปันธิมา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

     เนื่องจากทางเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว มีความจ าเป็นในการด าเนินการ
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง 5.50 
เมตร ยาว 7.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 38.50 ตารางเมตร ในส่วนของ
รายละเอียดขอให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงต่อไป 
 

นายวิทยา  จ าปา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

     ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบล
เหมืองแก้ว เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 
12 กันยายน 2566 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต าบลเหมืองแก้ว  และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/2566 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ได้มีการ
เพ่ิมเติมโครงการดังต่อไปนี้ 
      - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 
256,600.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
      เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและทุกภาค
ส่วนได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ            
กองช่าง เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้  
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        โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 
        - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร      
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 38.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลเหมืองแก้วก าหนด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/2566 
หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 0.- บาท โอนเพ่ิมงบประมาณครั้งนี้ 
จ านวน 256,600.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 256,600.- บาท 
รวมงบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งสิ้น  256,600.- บาท  
 

      โอนลด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงผิว
จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เชื่อม ถนนเดิมบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7) 
เพ่ือจ่ ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมซอย 1  เชื่ อม              
ถนนเดิม บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 คามกว้างระหว่าง 5.50 -6.00 เมตร ความ
ยาว  232 .00  เมตร หนาเฉลี ่ย  0 .05 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 
1,323.00 ตารางเมตร และงานสีตีสีเส้นจราจร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
136.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลเหมืองแก้วก าหนด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2/2566 
หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 583,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 269,000.- บาท โอนลดงบประมาณครั้งนี้ จ านวน 256,600.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 12,400.- บาท 
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด ทั้งสิ้น  256,600.- บาท 
 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ตามที่ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
  

ที่ประชุม       ไม่มี 
 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมในการพิจารณา
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้  

        โอนตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 38.50 ตารางเมตร 
จ านวน 256,600.- บาท ขอมติค่ะ 
 

ที่ประชุม        มีมติการพิจารณาเห็นชอบการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 38.50 ตารางเมตร จ านวน 256,600.- บาท ด้วยเสียง 
     เห็นชอบ        10     เสยีง 
     งดออกเสียง      1     เสยีง 
     ไม่เห็นชอบ       -      เสยีง 
 

       4.3  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ต่อไปเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จ านวน 2 คน 
ขอเชิญทางผู้อ านวยการกองการศึกษาได้น าเสนอที่ประชุมต่อไป 
 

นางสุพิศ  ทนันไชย 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 

      ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ ดังนี้ 
      1. แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
          (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ประธานกรรมการ 
          (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       รองประธานกรรมการ 
          (3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการ 
          (4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง    กรรมการ 
          (5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  กรรมการ 
          (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ        กรรมการ 
          (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่น
เห็นชอบ (ถ้ามี)                                                    กรรมการ 
          (8) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ 
       2. ให้คณะกรรมการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณาสรรหา
ผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ือเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
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       3. ให้จ านวนกรรมการตามข้อ 1 (1) (2) (3) (5) (6) และ (7) รวมกัน
ต้องมีจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการศึกษา ฯ ทั้งหมด 
       4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
       5. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ตามที่ทางผู้อ านวยการกองการศึกษาได้น าเสนอในที่ประชุ มเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆ ไปแล้วนั้น ขอให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายชื่อตัวแทน
ของสมาชิกสภาฯ เทศบาลต าบลเหมืองแก้วท่านที่ 1 ต่อไป 
 

นางประนอม  จอกดี 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

      ดิฉันนางประนอม  จอกดี  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเสนอ นางสายพิน      
ภาวดี ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว เป็นคณะกรรมการการศึกษาฯ คน
ที่ 1 
 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านค่ะ 
 

นายประพันธ์  หิรัญญา 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

      กระผมนายประพันธ์  หิรัญญา  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรองครับ  
 

นายวิจารณ์  ตุละทา 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

      กระผมนายวิจารณ์  ตุละทา  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองครับ  
 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ต่อไปขอให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายชื่อตัวแทนของสมาชิกสภาฯ 
เทศบาลต าบลเหมืองแก้วท่านที่ 2 ต่อไป 
 

นางวันเพ็ญ  อาทิตย์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

      ดิฉันนางวันเพ็ญ  อาทิตย์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเสนอ นางประนอม  
จอกดี สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการการศึกษาฯ คนที่ 2 
 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านค่ะ 
 

นายเชาวลิต  ลือเลิศ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

      กระผมนายเชาวลิต ลือเลิศ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรองครับ  
 

นายสุพจน์  จักรค า 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 

      กระผมนายสุพจน์  จักรค า  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรองครับ  
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นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ตามที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายชื่อตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เหมืองแก้ว เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว 
จ านวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
      1) นางสายพิน  ภาวดี ประธานสภาฯ 
      2) นางประนอม  จอกดี สมาชิกสภาฯ เขต 1 
     ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
ต าบลเหมืองแก้วต่อไป ขอมติค่ะ 
 

ที่ประชุม        มีมติการพิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เหมืองแก้ว เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว 
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสายพิน  ภาวดี ประธานสภาฯ และ นางประนอม  
จอกดี สมาชิกสภาฯ เขต 1 ด้วยเสียง 
     เห็นชอบ        10     เสียง 
     งดออกเสียง      1     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ       -      เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นางวันเพ็ญ  อาทิตย์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

    ขอสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดพับสามารถ
ใช้เงินสะสมด าเนินการได้หรือไม่ 
 

นางนงลักษณ์  ศิริวงศ์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

    เนื่องจากการด าเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับต้องเป็น
งบอุดหนุนให้การไฟฟ้าด าเนินการ จึงขัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
     (1) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมี เงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท   
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท 
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     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมี
การบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้
รับจ้างรายใหม่ โดยน าเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
รายใหม่ เพื่อด าเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 
    ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

นางวันเพ็ญ  อาทิตย์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

    ขอสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ว่าด าเนินการถึงไหน
แล้ว 
 

นายพันธ์  ปันธิมา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

    ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวรถ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบ หากได้
รายละเอียดที่ชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบแล้วจะน าเข้าที่ประชุมสภาในการ
ประชุมถัดไป 
 

นายพิสันต์  พรหมวังศรี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

    ขอฝากในเรื่องของโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสายพาดดับ อยากให้เร่ง
ด าเนินการต่อไป และขอฝากในส่วนของระบบไฟฟ้าสาธารณเดิมอยากให้เปลี่ยน
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้เป็นหลอด LED เพ่ือที่จะสามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิม 
 

นายพันธ์  ปันธิมา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

    หากมีงบประมาณจะเร่งด าเนินการต่อไป และนอกจากนี้ทางเทศบาลมีแผน
ในการจัดท ารหัสของหลอดไฟฟ้าแต่ละจุด เพ่ือหากเกิดการเสียในจุดต่างๆ 
ประชาชนสามารถแจ้งเสียได้ในทันที และขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยดูเรื่อง
ของระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนต่อไป 
    อีกเรื่องขอแจ้งเกี่ยวกับการด าเนินการตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบล
เหมืองแก้วที่ได้ให้ไว้ก่อนรับต าแหน่ง ได้แก่ 
    - การใช้พ้ืนที่โรงเรียนบ้านดอนตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุญาตจาก
กรมธนารักษ์  
    - การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าปิง ต าบลเหมืองแก้ว – ต าบลแม่สา ได้มีการ
ส ารวจแล้ว พบว่าความกว้างของถนนน้อยกว่าแบบที่ก าหนดอยู่ระหว่างการ
เจรจากับเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
 

นายเสถียร  จันทรา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

    ฝากในเรื่องเงินสะสมขอฝากทางกองคลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป และขอฝากทางกองช่าง
ศึกษาเกี่ ยวกับเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ  ซึ่ งจะเกี่ ยวเนื่ องกับการส ารวจที่
สาธารณประโยชน์ที่มีเอกสารสิทธิที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลที่
ชัดเจนก็สามารถด าเนินการของบอุดหนุนเพ่ือด าเนินการต่อไปได้ 
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(ลงชื่อ)           ญาณิศา  สุขเกษม    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

              (นางสาวญาณิศา สุขเกษม) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว 

    อีกเรื่องเป็นการเข้าตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายในต าบลเหมืองแก้ว 
เนื่องจากทางเทศบาลได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดในการ
ตรวจสอบพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว กล่าวโดยสรุปคือการร้องเรียนส่วนใหญ่
เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจ าหน่ายสุรา การสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล าน้ า และได้สั่ง
การให้รื้อถอนภายใน 30 วัน อุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน 
 

นายพิสันต์  พรหมวังศรี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

    เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการในเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 ของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2567 ด้วยครับ   
 
 

นายวิจารณ์  ตุละทา 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

    ขอฝากเกี่ยวกับการด าเนินก่อสร้างถนนบริเวณบ้านวังดิน – ป่าป๋อ ที่ยังมิได้
ด าเนินการทั้งๆที่เหลือระยะทางที่อีกนิดเดียวก็จะครบทั้งเส้นทาง ขอฝาก
ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับ 
 

นายวิทยา  จ าปา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวเป็นของยาสูบ มิใช่ที่สาธารณะ จึงท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได ้
 

นางสุพิศ  ทนันไชย 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 

    เนื่องจากทางกองการศึกษาจะด าเนินการโครงการสืบสานประเพณีและ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจ าปี 2567 และการเชิดชูเกียรติปราชญ์ชุมชนและ
นักกีฬาของต าบลเหมืองแก้ว โดยก าหนดจะจัดกิจกรรมในวันที่ 26 เมษายน 
2567 ในส่วนของรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

นางสายพิน  ภาวดี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ขอเรียนเชิญ หากไม่มีขอปิดประชุมสภาเทศบาลฯในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1  ประจ าปี 2567 ไว้เพียงเท่านี้ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ปิดประชุมเวลา ๑4.0๐ น. 
 
 
 
 

  
 
(ลงชื่อ)            สายพิน  ภาวดี                            

          (นางสายพิน    ภาวดี)                  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว  
 
 


